

# สตูดิโอให้เช่า



บริษัท ทีวี รัชเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีบริการให้เช่าสตูดิโอถ่ายรายการอย่างครบวงจร ทั้งสตูดิโอขนาดใหญ่และสตูดิโอขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการถ่ายรายการโทรทัศน์ ถ่ายละคร ถ่ายโฆษณา ถ่ายมิวสิกวิดีโอ ถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายภาพนิ่ง รวมไปถึงการจัดอีเว้นท์ การจัดคอนเสิร์ต หรือการจัด Live Steaming Online โดยมีบริการสตูดิโอให้เช่าทั้งหมด 5 สตูดิโอที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ได้มาตรฐาน โดยภายในสตูดิโอใช้วัสดุเก็บเสียงอย่างดี ที่รองรับการทำงานด้านโปรดักชันต่างๆอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอ LED, Mobile Stage, อุปกรณ์ไฟ, เครน, ดอลลี ฯลฯ อีกทั้งยังมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาอีกด้วย สตูดิโอถ่ายรายการของบริษัท ทีวี รัชเตอร์ มีสตูดิโอให้เช่าทั้งหมด 5 สตูดิโอ โดยมีขนาดสตูดิโอถ่ายรายการตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงสตูดิโอขนาดใหญ่ให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน ดังนี้

## TVT GREEN PARK STUDIO 1

สตูดิโอขนาด 24×32 เมตร สูง 12 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 768 ตารางเมตร เป็นสตูดิโอถ่ายรายการ และงานโปรดักชันขนาดกลาง โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสตูดิโอ ดังนี้ ห้องสตูดิโอพร้อมบุฉนวนกันเสียงทั้งห้องอย่างดี ห้องอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 8.70 เมตรและ สูง 2.40 เมตร พร้อมทั้งห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องแต่งหน้า ทำผม ห้องรับรองและห้องน้ำแยกชาย/หญิง

## TVT GREEN PARK STUDIO 2

สตูดิโอขนาด 32×32 เมตร สูง 12 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 1024 ตารางเมตร เป็นสตูดิโอถ่ายรายการขนาดกลาง เหมาะสำหรับการถ่ายโฆษณา การถ่ายมิวสิกวิดีโอ การจัดอีเว้นท์ หรือการจัด Live Steaming Online ต่างๆโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสตูดิโอ ดังนี้ ห้องสตูดิโอขนาดกลาง โดยภายในสตูดิโอใช้วัสดุเก็บเสียงทั้งห้อง พ

รวมทั้งห้องอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.60 เมตร ยาว 15.80 เมตร สูงจากพื้นถึงแอร์ 2.70 เมตร และสูงจากพื้นถึงฝ้า 3.00 เมตร รวมไปถึงห้องรับรอง ห้องแต่งตัว ห้องสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องน้ำแยกชาย/หญิง

### TVT GREEN PARK STUDIO 3

สตูดิโอขนาด 32×40 เมตร สูง 12 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 1280 ตารางเมตร เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที่สุดของสตูดิโอกรี นพาร์ค เป็นสตูดิโอให้เช่าที่เหมาะสมสำหรับรองรับงานโปรดักชั่นขนาดใหญ่ เช่น ถ่ายรายการโทรทัศน์ การถ่ายโฆษณา ถ่ายละคร ถ่ายภาพยนตร์ รวมไปถึงการจัดอีเวนต์และการจัดคอนเสิร์ต โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสตูดิโอ อย่างครบครัน ดังนี้ ห้องสตูดิโอขนาดใหญ่ที่สุดพร้อมบุฉนวนซับเสียงทั้งห้อง ห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ กว้าง 8.60 เมตร ยาว 36 เมตร สูงจากพื้นถึงแอร์ 2.60 เมตร และ สูงจากพื้นถึงฝ้า 3.20 เมตร รองรับคนได้ถึง 500 คน พ วมทั้งห้องรับรอง ห้องแต่งหน้า ทำผม ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำแยก ชาย/หญิง รวมไปถึงมีสถานที่สำหรับ ประกอบอาหาร โกดังให้เช่าสำหรับเก็บฉาก และพื้นที่จอดรถที่รองรับได้มากกว่า 100 คัน

### TVT STUDIO 1

สตูดิโอขนาด 20.5×18 เมตร สูง 8 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 369 ตารางเมตร เป็นสตูดิโอถ่ายรายการขนาดเล็ก เหมาะ สำหรับโปรดักชั่นขนาดเล็ก เช่น การถ่ายรายการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง การถ่ายโฆษณา ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายมิวสิกวิดีโอ เป็นต้น

### TVT STUDIO 2

สตูดิโอขนาด 8×12 เมตร สูง 3.6 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 100 ตารางเมตร เป็นสตูดิโอให้เช่าขนาดเล็กที่สุด เหมาะ สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายโฆษณาหรืองานโปรดักชั่นขนาดเล็ก

สนใจบริการสตูดิโอให้เช่าสำหรับถ่ายรายการตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงสตูดิโอขนาดใหญ่ ที่รองรับทุก งานโปรดักชั่นพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับมาตรฐาน ติดต่อเช่าสตูดิโอได้ที่

คุณนคจัน เฟ่งพิศ

Tel. 088-9542242

เว็บไซต์ : <http://www.tvthunder.co.th>

เฟสบุ๊ค : <https://www.facebook.com/tvtgreenparkstudio>